



## เรื่อง ตลาดชาวบ้าน



### รายละเอียด

ในงานเฉลิมฉลองครบรอบร้อยปี การเสด็จประพาสต้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 18-27 สิงหาคม พ.ศ. 2449 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตลาดชาวบ้านและตลาดชาววังขึ้น ในส่วนของตลาดชาวบ้านนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลนครชุม ซึ่งชาวบ้านได้รักษาวิถีชีวิตของชุมชนไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2549 จึงเกิดตลาดชาวบ้านขึ้นผู้แสดงล้วนมาจากตำบลนครชุมทั้งสิ้น

แผนผังการจัดงาน เป็นรูปแบบของชาวบ้าน ที่มีตลาด อาหารการกิน การแสดง และบรรยากาศ แบบไทยดั้งเดิม เป็นการจำลองได้อย่างเหมาะสม มีการใช้เงิน โบราณในการซื้อข้าวของ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง เนื่องจากการได้รับความสนใจ จากประชาชนค่อนข้างมาก สินค้าทุกอย่างหมดสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงอาจเพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ในกำแพงเพชร

ในการจัดงานด้านวัฒนธรรม ทุกงานของเมืองกำแพงเพชร สมควรจัดให้มีลักษณะนี้เพื่อพัฒนารูปแบบ ให้เป็นรูปแบบของกำแพงเพชร การทำงานอาจมีการลงทุนที่ไม่สามารถ ทำเงินให้คุ้มทุนได้ แต่สิ่งที่ได้รับทางจิต



## ฐานข้อมูลท้องถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร-ตาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วิญญาน ทางสังคม ทางวัฒนธรรม นั้นคุ่มค่ามากกว่าในอนาคต ทำให้คนกำแพงเพชร ได้รำลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในรูปแบบที่เห็น ไม่หลงระเหิงไปกับวัฒนธรรมตะวันตกที่ไหลมาอย่างไม่สามารถปิดกั้นได้ จิตสำนึกเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ สิ่งที่จะปิดกั้นความหายนะที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติในอนาคต เป็นการลงทุนที่คุ่มค่า ถ้ามีเวลามากอาจพัฒนารูปแบบให้ดังงาม และสมจริง ยิ่งใหญ่กว่า ที่จัดในวันนี้

พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรครบร้อยปี มุ่งสร้างจิตสำนึก ว่า แผ่นดินกำแพงเพชรเป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมาพระปิยมหาราช ได้ประทับรอยพระบาทไว้ที่แผ่นดินกำแพงเพชร สร้างความเป็นมงคล ต่อชาวกำแพงเพชรสืบมา ชั่วฉินิจันรันตร์ เราสมควรปลูกจิตสำนึก คนกำแพงเพชรให้ตระหนักถึงความสำคัญของ แผ่นดินกำแพงเพชรที่ผูกพันกับพระพุทธเจ้าหลวงด้วยวิธีการนานาชนิดอนาคตของเยาวชนและประชาชนในกำแพงเพชรจะดีขึ้น อย่างแน่นอนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม

ภาพโดย : <https://www.google.co.th/search?>

คำสำคัญ : ตลาดย้อนยุค ตลาด

ที่มา : <http://sunti-apairach.com/06/06G.htm>

รวบรวมและจัดทำข้อมูล : กาญจนา จันทร์สิงห์

วันที่ : 2017-02-20

[https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page\\_id=146&code\\_db=610004&code\\_type=01](https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=146&code_db=610004&code_type=01)